



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๙๙๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ถนนศูนย์ราชการ
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง โรงเรียนไตรมิตรวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ โรงเรียนบ้านทุ่ม
(ทุ่มประชาชนุเคราะห์) และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธดีเด่นฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้ดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถิพุทธอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ชี้นำคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ชมเชย ให้กำลังใจสถานศึกษาที่ทำได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การยกระดับเป็นโรงเรียนวิถิพุทธชั้นนำ และเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นต่อไป โดยเชิญชวนให้โรงเรียนวิถิพุทธในสังกัดส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่มีรายชื่อตั้งเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย) เข้าร่วมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึกนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายภูมิพิศ เรืองแหล่)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๔๓๒๔ -๖๖๖๓-๕ ต่อ ๒๑๒ โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๖๕๓๐

ผู้ประสานงาน: นางสาวพรชนก เหล่าเทพ ศึกษาานิเทศก์ โทร. ๐๙๕-๔๘๖ ๕๙๒๙